



สวัสดิ์ค:

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 23/30 ที่ได้รับ Placement กับครบทุกคน เร็วบ้าง ช้าบ้างคะกันไป ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งดูตายช่วยประสานช่วย ติดตามจนประสบความสำเร็จด้วยดี ต้องขอปรบมือดังๆ ให้อีกครั้ง

ฉบับนี้ที่ออกช่วงปิดภาคเรียนพอดี น้อง ๆ เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นเราลองมาสำรวจตัวเราเองดูไหมว่า จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีได้อย่างไร

แรกสุดไม่ต้องคิดให้มากเรื่องเพราะนั่นคือภาษานั้นเอง เพราะหากไม่รู้ภาษาก็คงหาทางไปไม่ได้แน่นอน (555) ยิ่งในกลุ่มประเทศภาษาที่สาม นักเรียนต้องมีพื้นฐานภาษาประจำชาติของประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการในระดับที่สามารถสื่อสารได้ (พูด-อ่าน-เขียน) บางประเทศอาจมีการวัดระดับภาษาก่อนที่จะอนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ (การสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์) หรือต้องมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาที่สาม ๆ จากโรงเรียน หรือประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันสอนภาษา หรือประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมที่เปิดสอนภาษา ทั้งนี้ตัวนักเรียนเองต้องมีความรู้ความสามารถจริงตามที่เรียนมาด้วย

เฮ้อ! ข้อแรกก็รู้สึกเหนื่อย ต้องพูด ฟัง พูด ฟัง กับใครดีเอ่ย เพื่อนๆ ที่โรงเรียน แม่ค้าที่ตลาด หรือคนในครอบครัวดี เอาอย่างนี้ดีทีจะกะหากไม่รู้จะคุยกับใครสำรวจดูในบ้านมีกระถกบานใหญ่ ๆ สักบานหรือไม่หากมีขอแม่ ยกเข้าไปในห้องเลยจ้า ทีนี้คงรู้แล้วนะว่าจะคุยกับใคร ทำให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นนอน ยืนเข้านอน ไม่เกิน 1 เดือนรับรองได้ว่ากล้าที่จะพูดมากขึ้นอย่างแน่นอน หลังจากนั้นก็หาทางพัฒนาต่อด้วยการฟังเพลง ดูภาพยนตร์ ดูซีรีส์ ต้องเสียงในฟิล์มเท่านั้นช่วงแรกอาจมี ซับไตเติล (ต้องภาษาอังกฤษเท่านั้น) พอนานขึ้นไม่ต้องแล้วจ้าฟังสดเลย ในระยะนี้หาเวลาว่างไปเที่ยววัดพระแก้ว หรือโซนเกาะรัตนโกสินทร์ (เพราะเป็นจุดรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) อย่าลืมขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปด้วยนะจ๊ะ เมื่อไปถึงลำดับแรกเข้ามัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรียนร้อยเสียก่อนจากนั้น.. จากนั้น ฮ่า ฮ่า ฮ่าเอาใจดี เอ! จูโจมแบบไหนดี จะเข้าไปทักเลยก็กระไรอยู่ เอาเป็นว่ารอติดตามเทคนิคการสร้างเพื่อนหรือ Make friend ในฉบับหน้าจะ

YES STAFF



In This Issue

- กล่าวทักทายจาก YES
- จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีได้อย่างไร
- แนะนำการศึกษาต่อ โครงการ FULL FEE NZ ตอน 2
- โครงการแลกเปลี่ยนภาคสมทบ รุ่น 31



แนะนำการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรการเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ (ตอน-2)

นักเรียนจะได้เรียนชั้นไหน?

นิวซีแลนด์จะพิจารณาให้นักเรียนเข้าเรียนตามอายุเป็นหลัก พร้อมกับดูผลการเรียนที่ผ่านมา เช่น อายุ 14 ก็ได้ขึ้น Year 10 (เทียบเท่า ม. 4 ของไทย) อายุ 15 เข้า Year 11 (เทียบเท่า ม. 5) ทั้งนี้โรงเรียนจะดูความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย หากภาษายังไม่พร้อม ก็จะต้องเรียนภาษาเป็นหลักควบคู่ไปกับบางรายวิชาที่ไม่ต้องใช้ภาษามากนัก เช่น พลະ เลข ดนตรี เป็นต้น เมื่อภาษาเริ่มดีขึ้น ก็ค่อยปรับเรียนวิชาหลักมากขึ้น

*** หากนักเรียนเรียนถึง Year 13 ที่นิวซีแลนด์นักเรียนจะสามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นั่นอีกเพียงแค่ 3 ปี แต่นักเรียนต้องมีการวางแผนรายวิชาที่เรียนเป็นอย่างดีตั้งแต่ Year 10

ควรเลือกเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่?

จากฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึงถึงระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ที่เรียนกว่า National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องช่วยประเมินว่านักเรียนจะเหมาะสมในการอาศัยอยู่ในเมืองเล็ก หรือเมืองใหญ่ ข้อแตกต่างก็คือ เมืองใหญ่ คนมากความใกล้ชิดระหว่างผู้คนจะน้อยกว่าเมืองเล็ก ค่าใช้จ่ายในเมืองเล็กจะถูกกว่า นักเรียนมีสมาธิมากกว่าเนื่องจากไม่มีสิ่งเร้า หรือสิ่งยั่วยุมากเกินไป อย่างไรก็ตาม



ตาม นักเรียนบางคนก็ชอบที่จะอยู่เมืองใหญ่ เพียงแต่ผู้ปกครองอาจพิจารณาโรงเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมืองเสียทีเดียว อาจเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านไต่ย่านหนึ่ง ที่อยู่นอกใจกลางเมืองออกมา

ควรเลือกเป็นโรงเรียนชาย/หญิงล้วน หรือสหศึกษา?

ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามมีรายงานการวิจัยที่ยืนยันว่า นักเรียนในโรงเรียนเพศเดียวกันมีผลการเรียนที่ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนสหศึกษา เนื่องจากไม่มีการรบกวนจากเพศตรงข้าม อย่างไรก็ตามในด้านพัฒนาการทางสังคมแล้วนักเรียนในโรงเรียนสหศึกษาจะมีมากกว่า

งบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปีการศึกษา?

โดยปกติจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนักขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้วางแผนในการจัดการค่าใช้จ่ายได้ง่าย และเห็นผลสำคัญทางการศึกษาในอนาคต



โครงการแลกเปลี่ยน YES เปิดรับสมัครทุนสมทบ รุ่น 31 แล้ววันนี้

โครงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม YES
HIGH SCHOOL EXCHANGE
รุ่น 31 ปี 2017/2018
 ประเทศที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ คือ
 สหรัฐอเมริกา กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้

exchange Student

YES THAILAND

HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM

คุณสมบัติทั่วไป: นักเรียนมัธยมปีที่ 3 - 6 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ประสานงาน YES ประจำโรงเรียนทั่วประเทศ
 สำนักงาน YES เลขที่ 9/19 อาคารยูวทูต ถนนคลองลำเจียก แขวงพลวจันทร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10230
 Tel: 08 1638 9706, 0 2508 0099 ต่อ 1200,1214
 Fax: 0 2943 9570-1
 E-mail: info@yesthailand.org

Follow us on
 ค้นหา YES ที่หา "yesthailand"

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

สมัครสอบกับ YES หรือศูนย์ประสานงาน YES พร้อมรับพลสอบทันที
 ส่งใบสมัครลงทะเบียนพร้อมผลการเรียน 3 ปี ย้อนหลังและลงทะเบียน 25,000 บาท
 YES ยืนยันประเทศในการเข้าร่วมโครงการ/รับเอกสาร Application ดำเนินการภายใน 3 สัปดาห์

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ

ร่วม YES Camp 3 วัน 2 คืน ในเดือนมกราคม 2560
 ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ตามกำหนดของแต่ละประเทศ (เมษายน - พฤษภาคม 2560)
 ปฐมนิเทศก่อนเดินทางเดือนมิถุนายน 2560
 เดินทางตามกำหนดการ เดือนเมษายน, สิงหาคม - ตุลาคม 2560 (มีเจ้าหน้าที่จัดส่งที่สนามบิน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 อายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560
 นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะแอฟริกาใต้ เท่านั้น

มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่น ๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8 - 10 เดือน)

ประเทศที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ คือ อเมริกา กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้



YES Thailand

YES Bldg., 2nd floor, 9/19 Khlong Lam Chiak Road, Nuanchan, Bung Khum, Bangkok, Thailand 10230 Tel. 0 2508 0099 Mobile: 08 1638 9706, 08 4673 0744
 website: www.yesthailand.org

Follow us on
 ค้นหา YES ที่หา "yesthailand"

